

ธรรมเนียมนำรู้เกี่ยวกับการมอบดอกไม้แก่ชาวรัสเซีย

ในการติดต่อธุรกิจกับชาวรัสเซีย ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาธรรมเนียมของคู่ค้าให้ดี และนำไปใช้ประโยชน์ในการเจรจาธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดผลเป็นที่น่าพอใจ ในบรรดาธรรมเนียมนำรู้ของชาวรัสเซีย การมอบดอกไม้เป็นของขวัญแก่ชาวรัสเซียเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและแสดงถึงความใส่ใจต่อกันและกัน ได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่เพียงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับ แต่ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาวได้อีกด้วย ทั้งนี้ ชาวรัสเซียนิยมมอบดอกไม้แก่กันในวันสำคัญ ดังนี้

- **วันเกิด** ช่อดอกไม้เป็นของขวัญที่เหมาะสมในการให้ในวันเกิดโดยเฉพาะกับสุภาพสตรี ซึ่งส่วนใหญ่มักตั้งตารอช่อดอกไม้ อย่างไรก็ตาม ชาวรัสเซียนิยมมอบช่อดอกไม้ควบคู่ไปกับของขวัญอื่น ทั้งนี้ หากได้รับเชิญไปร่วมงานวันเกิดของชาวรัสเซีย ควรมอบดอกไม้ที่จัดในแจกันหรือตะกร้าให้เป็นของขวัญ เพื่อความสะดวกในการจัดวางและตั้งโชว์ หากเจ้าของวันเกิดเป็นสุภาพบุรุษ การมอบดอกไม้เป็นของขวัญวันเกิดไม่ถือเป็นเรื่องแปลกในปัจจุบัน แต่ควรขอคำแนะนำจากร้านดอกไม้หรือผู้เชี่ยวชาญก่อน เนื่องจากช่อดอกไม้ที่เหมาะสมสำหรับสุภาพบุรุษจะมีลักษณะเฉพาะทั้งในด้านรูปทรง สีกลิ่น และองค์ประกอบโดยรวม

- **วันคริสต์มาสและวันปีใหม่** การเฉลิมฉลองในสองเทศกาลนี้เป็นที่นิยมมากพอ ๆ กันในรัสเซีย ทั้งนี้ ในวันคริสต์มาสชาวรัสเซียนิยมมอบดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงขนาดใหญ่สำหรับแขวนหน้าประตูบ้าน (ลักษณะคล้ายพวงหรีดของไทยแต่มีขนาดเล็กกว่า) หรือดอกไม้ที่ประดับด้วยเทียนไขและริบบิ้นสำหรับวางกลางโต๊ะอาหาร เป็นของขวัญสำหรับเจ้าบ้านที่เชิญไปร่วมรับประทานอาหาร โดยดอกไม้ที่มอบให้แก่กันในวันคริสต์มาสควรมีสีโทนแดง น้ำเงิน และเขียว ขณะที่ดอกไม้ที่มอบให้แก่กันในวันปีใหม่ ไม่ว่าจะป็นช่อดอกไม้ แจกัน ตะกร้า หรือดอกไม้สำหรับวางกลางโต๊ะอาหาร ควรมีสีโทนขาวและทองเป็นหลัก

- **วันสตรี** วันสตรีของรัสเซียตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญไม่แพ้วันวาเลนไทน์ ที่ชาวรัสเซียนิยมมอบดอกไม้สีแดงโดยเฉพาะดอกกุหลาบแดงให้แก่กันเหมือนประเพณีปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ และเช่นเดียวกันกับวันวาเลนไทน์ ราคาดอกไม้ในวันสตรีของรัสเซียมักพุ่งขึ้นเกือบสองเท่า และสร้างความลำบากให้แก่สุภาพบุรุษชาวรัสเซียเป็นอย่างมาก เนื่องจากวันสตรีถือเป็นวันที่สุภาพสตรีทุกคนต้องได้รับดอกไม้เป็นของขวัญ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นดอกกุหลาบ และดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เช่น ดอกทิวลิป และดอก Hyacinths

- **งานศพ** การมอบดอกไม้ในงานศพถือเป็นการแสดงความเสียใจแก่ผู้รับต่อการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รัก รวมทั้งเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ล่วงลับ และเช่นเดียวกับธรรมเนียมปฏิบัติของไทย ชาวรัสเซียนิยมมอบพวงหรีดในงานศพ ทั้งนี้ ตามธรรมเนียมของรัสเซีย รูปทรงของพวงหรีดถือเป็นสัญลักษณ์ที่แฝงไว้ด้วยความหมายลึกซึ้งที่แสดงถึงวัฏจักรของมนุษย์ คือ การเกิด การมีชีวิต การตาย และการเกิดใหม่ สำหรับดอกไม้ที่เหมาะสมกับงานศพ ได้แก่ ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ และดอกคาร์เนชัน เป็นต้น

มีสิ่งทีพึงระลึกละเออในการมอบดอกไม้แก่ชาวรัสเซีย คือ ดอกไม้ต้องมีจำนวนที่เท่ากัน เพราะชาวรัสเซียใช้ดอกไม้จำนวนคู่สำหรับงานศพและการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ธรรมเนียมดังกล่าวมิได้หมายความว่าความรวมถึงช่อดอกไม้ที่ประกอบด้วยดอกไม้จำนวนคี่ (ไม่จำเป็นว่าดอกไม้แต่ละชนิดต้องเป็น

จำนวนที่เท่ากัน) และควรหลีกเลี่ยงการมอบดอกไม้สีเหลือง เนื่องจากชาวรัสเซียถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายและหมายถึงการตัดสัมพันธ์ระหว่างกัน

ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
ตุลาคม 2551